



ที่ สพพ ๐๖๐ /๒๕๖๔

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

รับที่ 01905

วันที่ 19 มี.ค. 2564
เวลา 15.๑๖น.

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการจ่ายเงินกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงอัตราขั้นสูงสุด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ด้วยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะขอรื้อเกี่ยวกับการประเด็นการจ่ายเงินกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สปพ. มีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงอัตราขั้นสูงสุด โดยจะอิงตามรูปแบบของทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ซึ่งจ่ายเงินดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ได้รับ โดยให้ได้รับจนถึงก่อนเริ่มการประเมินรอบใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้มีการประชุม คพพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า การจ่ายเงินกรณีดังกล่าว เป็นแนวทางที่ทางราชการและรัฐวิสาหกิจใช้อยู่ทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี สปพ. ควรต้องหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อื่นใด มาประกอบการพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

ในการนี้ สปพ. ขอรื้อตามประเด็น ดังนี้

๑. สปพ. ที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชน จะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงอัตราขั้นสูงสุด ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สปพ. มีความตั้งใจและพัฒนาในการปฏิบัติงาน ได้หรือไม่ และหากสามารถดำเนินการได้ จะมีข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์เป็นประการใด

๒. กรณีที่ สปพ. ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงอัตราขั้นสูงสุดได้ จะมีแนวทางอื่นที่สามารถสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรของ สปพ. ตามกฎหมายอื่นใดบ้าง หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

ประธานกรรมการ